

NĂM THỨ 62

THỨ HAI

28

THÁNG 8-2023

(13-7 năm Quý Mão)

SỐ: 8932



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com

KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

Hưng Hà tổ chức gala “Tiếp nối truyền thống - khát vọng vươn lên” lần thứ hai

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Khánh thành nhà 2 tầng 8 phòng học Trường THCS Tân Phong

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện nhà tài trợ cắt băng khánh thành nhà 2 tầng 8 phòng học Trường THCS Tân Phong (Vũ Thu).

27 sản phẩm tham gia thuyết trình tại vòng chung khảo cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh

Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2022 - 2023 vừa tổ chức chấm chung khảo 27 mô hình, sản phẩm tiêu biểu tham gia dự thi.

Qua 2 vòng chấm điểm, hội đồng giám khảo cuộc thi đã lựa chọn được 80/208 mô hình, sản phẩm vào vòng chung khảo, qua đó thống nhất 51 sản phẩm xuất sắc để trao giải. Trên cơ sở đề nghị của các tiểu ban, Ban

tổ chức quyết định lựa chọn 27 mô hình, sản phẩm tiêu biểu trình bày thuyết trình. Đây đều là các mô hình, sản phẩm có tính mới, tính sáng tạo và thực tiễn cao. Mỗi mô hình, sản phẩm thuyết trình trong 5 - 7 phút với nội dung tập trung làm nổi bật ý tưởng sáng tạo ra mô hình, tính ứng dụng, hiệu quả của mô hình. Sau khi thuyết trình, tác giả các mô hình, sản phẩm trả lời các câu hỏi của hội đồng giám khảo.

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2022 - 2023 nhằm khơi dậy tiềm năng trí tuệ và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai; đồng thời, tuyển chọn các đề tài tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

TU ANH

Tuyên dương học sinh có thành tích học tập tốt, học sinh vượt khó hiếu học

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vừa tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh là con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và các cháu thi đỗ đại học năm 2023.

Năm học 2022 - 2023, 51 cháu là con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong BĐBP tỉnh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và thi đỗ vào các trường đại học. Tại buổi gặp

đã trao quà gồm tiền mặt và xe đạp cho học sinh có thành tích học tập tốt với tổng trị giá trên 30 triệu đồng.

* Chiều ngày 27/8, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Trường Đại học Thái Bình tổ chức trao 23 suất quà cho học sinh vượt khó hiếu học của Trường Tiểu học và THCS Đông Tân (Đông Hưng). Trong đó, trao 22 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên

trong học tập và trao xe đạp cho 1 học sinh vượt khó có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc. Đây là những phần quà ý nghĩa, thiết thực nhằm động viên, khích lệ các em vượt lên hoàn cảnh, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học 2023 - 2024.

Trước đó, để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn,

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHỎNG VIÊN

BAN LIÊN LẠC TIỂU ĐOÀN 948

Kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ

Sáng ngày 27/8, Ban liên lạc Tiểu đoàn 948, Trung đoàn 51, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ (tháng 8/1973 - 8/2023).

Cách đây 50 năm, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hơn 500 nữ thanh niên Thái Bình đã tình nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ vào Tiểu đoàn 948, Trung đoàn 51, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. Sau thời gian huấn luyện, các nữ chiến sĩ được biên chế tại các đơn vị thuộc Đoàn 559 làm nhiệm vụ thông tin liên lạc, quân y, giao liên, công binh, nuôi quân... Sau hòa bình, một số nữ chiến sĩ vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ mới, đến năm 1977 mới ra quân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về quê hương.

Trở về đời thường, các nữ chiến sĩ Tiểu đoàn 948 năm xưa tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp nhau làm kinh tế. Trong những năm qua, Ban liên lạc Tiểu đoàn 948 đã tổ chức nhiều đợt về nguồn, thăm lại chiến trường xưa; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn... Ban liên lạc là ngôi nhà chung gắn kết các hội viên để họ thêm tự hào về lịch sử và những tháng ngày gian khổ. Từ đó tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của những người lính Trường Sơn năm xưa, đồng hành cùng nhau trong mọi chặng đường.

Tại buổi gặp mặt, các hội viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh.

QUẢN PHƯƠNG

ĐÔNG HOÀNG

Hơn 200 người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, Hội Cựu chiến binh - Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Huyện đoàn Đông Hưng, Hội đồng niên 1975 xã Đông Hoàng, Công ty TNHH Thương mại Hồng Lương, Công ty Cổ phần Xét nghiệm Việt Nam (AloMed) và UBND xã Đông Hoàng (Đông Hưng) vừa tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Đông Hoàng.

Hơn 200 người là đối tượng chính sách, người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn đã được các y bác sĩ lấy máu xét nghiệm, khám tổng quát, siêu âm, điện tim, sàng lọc các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, tiêu hóa, cơ - xương - khớp; tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng bệnh thường gặp. Những trường hợp bệnh lý bất thường được tư vấn chuyển lên tuyến trên để kiểm tra và điều trị kịp thời. Ban tổ chức, các nhà tài trợ còn tặng thuốc bổ cho người đến khám; tặng 25 suất quà cho người cao tuổi là thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và các đơn vị, thể hiện tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, sự quan tâm của toàn xã hội đối với các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.

PHƯƠNG CHI

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp

(Xem trang 2)



8 tháng năm 2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và giải quyết 50.308 hồ sơ.